

THÔNG BÁO

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 hiện nay;

Để đảm bảo tốt và kịp thời các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Trường, nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh. Nhà trường Thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên toàn trường và Khách đến liên hệ công tác với Nhà trường một số nội dung sau:

1. Đối với Cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên

+ Thực hiện việc đeo khẩu trang trong trường học từ ngày 02/10/2021 (Khẩu trang phải đảm bảo chất lượng theo khuyến cáo của Bộ Y tế).

+ Các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường hoặc Trạm Y tế nhà trường (qua điện thoại) để Tổ Y tế kiểm tra thân nhiệt và có hướng dẫn tiếp theo.

+ Đối với cán bộ, viên chức, người lao động đi ra ngoài tỉnh Phú Thọ hoặc từ các tỉnh khác về tỉnh Phú Thọ phải báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của Nhà trường (báo cáo các đồng chí Trưởng đơn vị qua điện thoại để đơn vị báo cáo về Ban chỉ đạo của Nhà trường, qua đ/c Hưng, Phòng Tổ chức - Hành chính);

+ Đối với học viên, sinh viên đi ra ngoài tỉnh Phú Thọ hoặc từ các tỉnh khác về tỉnh Phú Thọ phải báo cáo với Giáo viên chủ nhiệm của lớp (Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm báo cáo trưởng Khoa, Trưởng Khoa có trách nhiệm báo cáo trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid - 19 của Nhà trường)

+ Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trong khi đi trên phương tiện giao thông công cộng, nơi tập trung đông người, trong lớp học và các sinh hoạt tập thể đông người theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường.

+ Thực hiện khai báo y tế trên App NCOVI; Cài đặt ứng dụng BlueZone tại địa chỉ <https://www.bluezone.gov.vn> để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19



+ Đối với những trường hợp tiếp xúc với các đối tượng nghi nhiễm (F1, F2, F3, F4...); phải khai báo với Ban phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 và gọi điện thoại báo cáo đồng chí Vũ Đình Ngọ, Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường, SĐT: 0989771666 (không đến Trường báo cáo trực tiếp).

+ Những trường hợp đã được cơ quan, y tế yêu cầu cách ly hoặc được khuyến cáo theo dõi sức khỏe tại nhà thì phải tuyệt đối chấp hành theo quy định.

+ Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thực sự cần thiết.

+ Thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5T và 5K”; Nếu đơn vị nào không nghiêm túc thực hiện mà để xảy ra vi phạm thì trường đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đối với Khách đến làm việc hoặc liên hệ công tác với Nhà trường

+ Phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại phòng bảo vệ (Bảo vệ và Tổ Y tế có trách nhiệm ghi đầy đủ các thông tin cá nhân của khách đến làm việc với Nhà trường);

+ Khi đến công tác và làm việc phải đeo khẩu trang;

+ Kiểm tra thân nhiệt tại cổng bảo vệ trước khi vào Trường;

+ Bộ phận bảo vệ phải thường trực 24/24 và yêu cầu mọi người chấp hành các quy định khi vào trường,

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Thông báo này.

Các ông (bà) trưởng các đơn vị có trách nhiệm phổ biến nội dung Thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT
- Các Đơn vị trong toàn Trường;
- Website trường;
- VP: CĐ, ĐTN
- Lưu: VT, Trạm y tế, TCHC.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Vũ Đình Ngọ